



TÓM LƯỢC SINH HOẠT NĂM 2018.

CHỦ BÚT

Kính chào mừng quý vị đến với bản tin trong năm đầu tiên của Lok Uyen Pháp Viện, được ghi lại để cung cấp cho bạn một bản tóm tắt ngắn gọn về các hoạt động của Lok Uyen Pháp Viện trong năm 2018. Chúng tôi đã có một năm rất năng nhiệt quyết và hiệu quả trong tăng đoàn và nhân cơ hội này để nêu bật những thành tựu trong năm qua và cảm niệm công đức quý vị đã hỗ trợ đóng góp tinh, sức, trí cho Tam Bảo nói chung và Hội Phật Học Nalanda Úc/Anh nói riêng.

Trụ trì T. Linh Tấn.



Trên: Trụ cột Vua Asoka mới.
Dưới: Phật tử chuẩn bị thức ăn.



Trên: Khóa tu học ở Kyneton
Dưới: Tại công viên



KHÓA TU HỌC TẠI KYNETON

Khóa tu ba ngày trong Trại Kyneton, được tổ chức bởi các Phật tử của Hội Phật Học Nalanda đã chuẩn bị chú đáo mọi phương diện và dành thời gian tu tập Bát Quan Trại uposatha. Chương trình bao gồm cả một ngày thiền im lặng, chúng tôi thực tập chánh niệm trong bốn tư oai nghi (đi, ngồi, đứng và nằm). Chúng tôi cũng đã có thời tụng kinh, hoạt động thư giãn và chia sẻ kinh nghiệm. Thời gian còn lại chúng tôi đến thăm Thác nước và vườn hoa oải hương ở Daylesford. Khóa tu 3 ngày rất hiệu quả và sâu sắc. Nhiều đóng góp tốt từ các Phật tử, tận hưởng môi trường bình yên và hài hòa, điều này chắc chắn đã giúp chúng tôi tìm lại nguồn tâm linh và đạt được một cuộc sống quân bình (vật chất và tâm linh). Một cuộc sống quân bình là một cuộc sống an lạc.



TẾT

Không giống như những năm khác, ngoài các phẩm vật thông thường như tặng hoa vạn thọ cho Phật tử, làm bánh Tết truyền thống, bao lì xì đỏ với những lời chúc tốt đẹp nhất, cây hoa mai, cây xương rồng với lá bồ đề tự làm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình v.v ... chúng tôi đã có một chương trình kêu Bingo truyền thống rất thú vị, phục vụ cho niềm vui thay vì tranh giành thắng lợi. Sau khi cầu nguyện, một bài pháp thoại đã được giảng về cách sống trọn vẹn của chúng ta theo cách sống hợp với Chánh Pháp.

NGÀY TRI ÂN HT. THÍCH HUYỀN VI

Là một đệ tử, cần tưởng niệm đến Ân Sư quá cố của mình. Chúng tôi đã mời 10 vị sư cao tăng từ nhiều ngôi chùa khác nhau đến làm lễ truy điệu HT. Thích Huyền Vi. Sau đó cúng dường trai tăng.

NI TRƯỞNG

THÍCH NỮ NHƯ HẢI

Ni Trưởng đã qua đời bốn ngày sau khi Thầy đến thăm chùa của bà, Trụ trì của Sắc Từ Tâm Bảo, Hà Tiên, Việt Nam.

TÂN TRANG PHÁP VIỆN

Trung tâm Viện Nalanda, mặc dù kích thước khiêm tốn, nhưng vẫn liên tục có công việc bảo quản và nâng cấp. Chúng tôi đã lắp gắn hai máy điều hòa không khí trong Pháp Viện, thay Tôn Tượng mới, dựng lên Trụ đá Vua Asoka, tân trang lại toàn bộ khu vực bếp và chúng tôi đã phá hủy và xây dựng một kho lưu trữ mới. Mọi người đều rất hài lòng với những bổ sung và thay thế mới.



DEER PARK TIỂU HỌC THIỀN

Khóa thiền này được yêu cầu bởi các nhân viên và phụ huynh của Trường Tiểu Học, Deer Park và bao gồm các kỹ thuật thiền cơ bản như: tư thế ngồi và đi bộ trong bốn tuần liên tiếp. Có 10 phút để đặt câu hỏi và 10 phút trà đạo. Họ yêu cầu để tiếp tục các lớp này, tuy nhiên, do chúng tôi quá bận nên tạm ngưng đến nay.

TIBETAN BUDDHIST SOCIETY

Thầy Thích Linh Tấn đã là một diễn giả khách mời trong 7 năm qua tại Tibetan Buddhist society. Năm 2018, một nhóm hơn 10 Phật tử mặc áo dài truyền thống đã tham dự buổi nói chuyện và ăn trưa cùng với quan khách. Mọi người rất ấn tượng với nhóm của chúng tôi và cũng đã có khoảng thời gian thú vị tại lễ hội mùa xuân của họ.

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI SUNSHINE & MELBOURNE, THÁNG 6

Để thể hiện lòng yêu nước Việt Nam, chúng tôi đã tham dự một cuộc biểu tình ở Sunshine và CBD của Melbourne. Đó là sự biểu tình ôn hòa chống lại đạo luật an ninh mạng và ba vùng đặc khu kinh tế tại Việt Nam. Chúng tôi rất đoàn kết trong phong trào này trên toàn cầu.

LỄ VU LAN

Lễ Hội Vu-lan-bồn là một ngày để tưởng niệm và thành kính đến Tứ Ân, về tổ tiên của chúng ta và cầu nguyện cho những người đã quá vãng (còn được gọi là tháng cô hồn). Chúng tôi đã tụng kinh và một vở kịch được tổ chức bởi các Phật tử nâng cao ý thức biết ơn của người con đối với hai đấng sanh thành.



TU HỌC ANH QUỐC

Là người Thầy tâm linh, đồng thời là người sáng lập Hội Phật Học Nalanda ở Anh, Thầy đã tới đó để thăm hỏi và giảng dạy cho các Phật tử, đệ tử. Thầy đã giúp củng cố mối quan hệ giữa Thầy và trò, hầu nuôi dưỡng con đường tâm linh của họ. Lễ Vu-lan được long trọng tổ chức và sau đó là lễ Quy Y hơn 60 Phật tử.

TRANG WEB NALANDA INSTITUTE

Chúng tôi vui mừng thông báo, trang web của chúng tôi đã được bắt đầu. Chúng tôi đăng tải thêm nhiều thông tin hơn và nếu bạn có đóng góp nào về những gì bạn muốn thấy trên đó, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng có một danh sách đăng ký nơi bạn có thể đăng ký email của mình để cập nhật liên tục của Pháp Viện. Để biết thêm thông tin xin hãy mở trang: www.nalandaaustralia.org.

Chắc chắn còn nhiều thông tin mà chúng tôi đã thiếu sót, cũng như cách trình bày không thể nào tránh khỏi lỗi lầm. Chúng tôi kính mong niệm tình bỏ qua.

TỈNH TÂM

Thỉnh thoảng, một tu sĩ Phật giáo cần rút lui khỏi các sự tương tác với mọi người. Điều này bao gồm kiểm chế sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội để tập trung vào thiền định cho sự phát triển tâm linh bên trong của mình.

VESAK DAY

Vào ngày 26 tháng 5, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật Đức Phật trong tại Pháp Viện. Chúng tôi đã có các tăng ni từ nhiều ngôi chùa khác nhau về để làm lễ và tắm Phật. Bài hát đã được các Phật Tử hát để ca ngợi Tam Bảo. Sau đó, chúng tôi cúng dường tăng đoàn và phục vụ khách nhiều món ăn khác nhau cho bữa trưa.



LIÊN HỮU PHẬT GIÁO THẾ GIỚI NHẬT BẢN & ĐẠI HỘI TĂNG – GIÀ THẾ GIỚI MÃ LAI

Chúng tôi được tham dự cả nước Nhật Bản trong 5 ngày Narita Toyko và Phật giáo thế giới Malaysia, Penang trong 5 ngày. Đây là lần tham dự đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi đã có mặt để đại diện cho các đại biểu Liên Bang Phật giáo Úc Châu.

ĐỀ XUẤT TƯƠNG LAI

- Chuyến đi New Zealand
- Học viện Nalanda mời diễn giả của Hội Phật giáo Nalanda ở KL đến Melbourne.
- Kyneton 3 ngày tu tập
- Sách dịch với bình luận
- Quyên góp để tìm một ngôi nhà mới cho Viện Nalanda UK

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019!
METTA, NALANDA INSTITUTE AUS & UK